



แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ

สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ

รายวิชา ส 30108 ประวัติศาสตร์ไทย 2

จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต

เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ผู้สอน นางวชิราวรรณ บุณนาค , นางฐิติมา กล้าหาญ

คำอธิบายรายวิชารายวิชา ส30108

ศึกษาจุดเปลี่ยน (turning points) ที่สำคัญในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาพัฒนาการที่สำคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเอกราชของชาติและการสร้างสรรค์ความเจริญในอดีต แก้ไขปัญหาต่างๆ ยามบ้านเมืองคับขันและสร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคมไทย เข้าใจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาประเด็นสำคัญได้อย่างมีเหตุผล

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (วัตถุประสงค์รายวิชา Course objective) เมื่อผู้เรียนศึกษารายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 2

1. อธิบายพัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรีได้
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการค้ากับต่างประเทศ สมัยอยุธยาในฐานะเมืองท่าสำคัญหรือศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาค
3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ สมัยธนบุรี
4. เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละสมัยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
5. วิเคราะห์ บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย
6. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญ ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต
7. นำความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

3. กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
1-2	1-2	<p>แนะนำรายวิชา การประเมินผล การจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์และห้องสมุด</p> <p>ข้อตกลงในการเรียนและส่งงาน</p> <p>การประเมินผลก่อนเรียน</p> <p>1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีได้</p> <p>การตั้งราชธานี</p> <p>1.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ของการตั้งอาณาจักรอยุธยา</p> <p>1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการปกครองสมัยอยุธยา</p> <p>1.3 ระบุปัจจัยที่ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของอาณาจักรอยุธยา</p> <p>1.4 โครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยา</p>	<p>รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้าง</p> <p>สาระการเรียนรู้ ความหมายและความสำคัญของรายวิชา</p> <p>ประวัติศาสตร์ไทย 2</p> <p>ก. อธิบายความหมายความสำคัญ</p> <p>และ ขอบเขต สาระ รายวิชา</p> <p>ประวัติศาสตร์ไทย 2</p> <p>ข. อธิบายการวัดและประเมินผล</p> <p>ภาระงานที่ต้องปฏิบัติและ</p> <p>กำหนดการส่งงานตาม</p> <p>กำหนดเวลาพร้อมทั้งการจัดการ</p> <p>เรียนรู้กิจกรรม แหล่งเรียนรู้และ</p> <p>เว็บไซต์ที่สำคัญ</p> <p>ค. ให้นักเรียนและครูแสดงความ</p> <p>คิดเห็นร่วมกันเสนอวิธีการการ</p> <p>เรียนการสอน อภิปราย</p> <p>ข้อเสนอแนะ ข้อตกลงในการ</p> <p>จัดการเรียนการสอนรายวิชา</p> <p>ประวัติศาสตร์ไทย 2 และ</p> <p>แบบทดสอบก่อนเรียน</p>	<p>1.เว็บไซต์สาขาสังคมศึกษาและศิลปะรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย</p> <p>2 รหัส ส30108</p> <p>2. PowerPointแนะนำรายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 2</p> <p>การประเมินผล การจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์และ</p> <p>ห้องสมุด แผนการวัดผลและประเมินผลบับย่อ</p> <p>3 แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ</p> <p>4. PowerPoint เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทาง การ</p> <p>ปกครองเศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยา</p> <p>5. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ</p> <p>ทางการปกครองเศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยา Online</p> <p>สามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและ</p> <p>ศิลปะ ที่หัวข้อรหัสวิชา ส30108</p> <p>ประวัติศาสตร์ไทย2</p> <p>6.หนังสือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง</p> <p>7. หนังสือ – อยุธยาพรรณานาภูมิสถานและมรดกความ ทรงจำ</p> <p>แห่งระชนครศรีอยุธยา ของวินัย พงศ์ศรีเพียร</p> <p>8.วีดิทัศน์เรื่อง “มรดกโลกอยุธยา”</p> <p>9.แบบฝึกปฏิบัติการตั้งราชธานี</p>

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
3-4	3-4	<p>2.ความเปลี่ยนแปลงและผล กระทบ ด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยอยุธยา</p> <p>2.1 ราชวงศ์และการสืบสันตติวงศ์ของ ราชวงศ์ต่างๆสมัยอยุธยา</p> <p>2.2 สถานภาพของพระมหากษัตริย์</p>	<p>1. อธิบายพัฒนาการของการ ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยสมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี ได้</p> <p>1.1 อธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตั้งอาณาจักรและ พัฒนาการด้าน ทางการปกครอง เศรษฐกิจและ สังคมของอยุธยา</p> <p>1.2 อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ พัฒนาการทางด้านการปกครอง สมัยอยุธยา</p> <p>1.3 ระบุปัจจัยที่ส่งผลทางด้าน เศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา</p> <p>1.4 อธิบายโครงสร้างทางสังคม สมัยอยุธยา</p> <p>2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการค้ากับ ต่างประเทศ สมัยอยุธยาใน ฐานะเมืองท่าสำคัญหรือ</p>	<p>1.ภาพตัวอย่าง ของกรุงศรีอยุธยาในอดีต</p> <p>2. PowerPoint เรื่องความเปลี่ยนแปลงและผล กระทบ ด้าน การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา</p> <p>3.เอกสารการเรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและผล กระทบ ด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยาOnline สามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและ</p>

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
5-6	5-6	และรากฐานพระราชอำนาจ 2.3 การปกครองสมัยก่อนสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2.4 การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	ศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาค 2.1 วิเคราะห์การสืบสันตติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ 2.2 วิเคราะห์สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ 2.3 เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองก่อนการปฏิรูปและการปฏิรูปการปกครองสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้	ศิลปะ ที่หัวข้อรหัสวิชา ส30108ประวัติศาสตร์ไทย 2 5.ตัวอย่างบทความที่เกี่ยวข้องกับการปกครองสมัยก่อนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 6.แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการปกครองสมัยก่อนสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 8.คลิปวิดีโอจาก youtube 1. เอกสารกรณีตัวอย่าง สถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2. PowerPointเรื่องการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 3.เอกสารประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ Onlineสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ที่หัวข้อ รหัสวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย2 4.แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 5. หนังสือ – อัญญาพรรณนาภูมิสถานและมรดกความ ทรงจำแห่งพระนครศรีอยุธยา ของวินัย พงศ์ศรีเพียร

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
7-8	7-8	2.5 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ -ที่ตั้ง การให้สิทธิชาวต่างชาติในการ ตั้ง ถิ่นฐานการนับถือศาสนา - นโยบายและรูปแบบการค้ากับ ต่างประเทศสมัยอยุธยา - ประเทศที่ติดต่อกับอยุธยา ทางด้านเอเชียและยุโรป - ตลาดและย่านการค้า - รูปแบบการค้าและการเก็บภาษี - ผลกระทบจากการค้ากับ ต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การปกครอง	2.4 วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ให้อยุธยาเป็นเมืองท่าสำคัญหรือ ศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งใน ภูมิภาค 2.5 ระบุประเทศคู่ค้าและ ลักษณะชนิดของสินค้าขาออก และสินค้าขาเข้า 2.6 ระบุรูปแบบของการเก็บ ภาษีได้	1. PowerPoint เรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ Onlineสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคม ศึกษาและศิลปะ ที่หัวข้อรหัสวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย2 3.หนังสือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง 4.แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 5.หนังสือ หนังสือ ไม้ฝาง ช่าง ของป่า : การค้าอยุธยาสมัย พุทธศตวรรษที่ 22-23.กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.. วราภรณ์ นิพัทธ์สุขกิจ.(2550). 6.อยุธยา ของมูลนิธิโครงการตำราราชบัณฑิตยสถาน (บรรณาธิการ)
9	9	2.6 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช - การเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศส - อิทธิพลของชาวต่างชาติในสมัย อยุธยาทางการเมือง	2.7 วิเคราะห์ผลกระทบจาก การค้ากับต่างประเทศส่งผลต่อ เศรษฐกิจ การปกครอง 2.8 ระบุหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเข้า มาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติใน สมัยอยุธยา 2.9 วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ	1. PowerPoint เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Onlineสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ที่หัวข้อรหัส วิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย2 3.แผนที่ กรุงศรีอยุธยา จากหนังสือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง 4.หนังสือ อยุธยา ยศยิ่งฟ้า โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
10	10	ประเมินผลกลางภาคเรียน	ต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระ นารายณ์ ผลการเรียนรู้ที่1-2	5.คลิปวิดีโอจากyoutube 6.แบบฝึกปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช ตามตารางของโรงเรียน
11-12	11- 12	2.7 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรมของอยุธยาเนื่องมา จาก การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ - อิทธิพลที่ได้รับจากต่างประเทศด้าน ศาสนา ทหาร การศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรม วรรณกรรมอาหาร ภาษา สถาปัตยกรรม 2.8 เหตุการณ์ตอนปลายสมัยอยุธยา -ความอ่อนแอของอาณาจักรในการ ควบคุมหัวเมืองระบบควบคุมกำลังคน - การเสียกรุง	2.10 ยกตัวอย่างอิทธิพล ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ อยุธยาได้รับจากต่างประเทศได้ 2.11 วิเคราะห์เหตุการณ์ปลาย สมัยอยุธยา	1.บทความสำคัญ เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรมของอยุธยาเนื่องมา จากการติดต่อค้าขายกับ ต่างประเทศ 2..PowerPointเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ของอยุธยา เนื่องมาจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และ เหตุการณ์ตอนปลายสมัยอยุธยา 3.เอกสารประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและวัฒนธรรมของอยุธยาเนื่องมา จากการติดต่อค้าขาย กับต่างประเทศ และเหตุการณ์ตอนปลายสมัยอยุธยา Online สามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและ ศิลปะ ที่หัวข้อ รหัสวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย2 4.แบบฝึกปฏิบัติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ของอยุธยาเนื่องมา จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และ เหตุการณ์สมัยอยุธยาตอนปลาย5. หนังสือ – อยุธยาพรรณานุกรมิ สถานและมรดกความ ทรงจำแห่งพระนครศรีอยุธยา ของวินัย พงศ์ศรีเพียร 6.หนังสือ- อยุธยา. พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ :ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
13-14	13- 14	<p>3. สมัยกรุงธนบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรวบรวมตั้งอาณาจักร - การปกครองสมัยธนบุรี - การจัดระเบียบสังคมและศาสนา - สภาพเศรษฐกิจการค้าขายกับจีนและตะวันตก - การสิ้นสุดพระราชอำนาจของพระเจ้ากรุงธนบุรี <p>4. การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยธนบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 เสถียรภาพทางการเมืองและ การควบคุมกำลังคนในราชธานีและหัวเมือง 4.2 การก่อกบฏ 	<p>3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ สมัยธนบุรี</p> <p>3.1 อธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีได้</p> <p>3.2 อธิบายสภาพเศรษฐกิจสมัยธนบุรีได้</p> <p>3.3 วิเคราะห์สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงทางสังคม และและศาสนา</p> <p>3.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้พระเจ้ากรุงธนบุรีสิ้นสุดพระราชอำนาจ</p> <p>4. เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และ</p>	<p>ริ. (2547). มุลนิธิโตโยต้า.</p> <p>7.แบบฝึกปฏิบัติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของอยุธยาเนื่องมา จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และเหตุการณ์ตอนปลายสมัยอยุธยา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.วีดิทัศน์เรื่อง “กรุงธนบุรี” 2. PowerPoint เรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยธนบุรี 3. เอกสารประกอบการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยธนบุรี <p>Onlineสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ที่หัวขัอรหัสวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 5.พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ หลวงประเสริฐอักษรนิติ 5.หนังสือ คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด ประพต เศรษฐกานนท์.(บรรณาธิการ) 6หนังสือ .การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 7. กรุงแตก พระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทยว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
15-16	15- 16	<p>5. บทบาทและความสำคัญของสถาบันกษัตริย์สมัยอยุธยาและธนบุรี</p> <p>5.1 บทบาทและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ด้านการเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างชาติและเสถียรภาพอาณาจักร - ด้านการปกครอง จัดระเบียบการปกครอง ระบบยุติธรรม <p>5.2 การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</p> <p>6. บทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญ ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ - สมเด็จพระไชยราชาธิราช 	<p>5. วิเคราะห์ บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทย</p> <p>1. อธิบายวิธีการที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ในการรักษาเสถียรภาพของอาณาจักร</p> <p>2.วิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการสร้างชาติ</p> <p>6.วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต</p> <p>6.1 ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญ</p>	<p>8. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ : มติชน. นิธิ เอียวศรีวงศ์.(2550).</p> <p>9.คลิปวิดีโอจากyoutube</p> <p>10. หนังสือ-จดหมายเหตุรายวันทัฬหีกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตีเมืองพุทไธมาศและกรุงกัมพูชา: 100 เอกสารสำคัญสรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 ของ ธิษณา วีรเกียรติสุนทร</p> <p>1. PowerPoint เรื่อง บทบาทและความสำคัญของสถาบันกษัตริย์สมัยอยุธยาและธนบุรี และบทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญ ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต</p> <p>2. เอกสารประกอบการเรียนรู้บทบาทและความสำคัญของสถาบันกษัตริย์สมัยอยุธยาและธนบุรี และบทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญ ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมไทยในอดีต</p> <p>Onlineสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ที่หัวขัอรหัสวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย 2</p> <p>3. พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน</p> <p>4. บันทึกของชาวตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถึง ค.ศ. 1885 : 100 เอกสารสำคัญสรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับ</p>

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
		<ul style="list-style-type: none"> - สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม - สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช - สมเด็จพระเพทราชา - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สมเด็จพระศรีสุริโยทัย - เจ้าพระยาวิไชยเณทร์ - เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร - กรมหลวงโยธาเทพ (เจ้าฟ้าศรีสุพรรณ) - ออกญาเสนาภิมุข - เฉก อะหมัด คูมี - พระโหราธิบดี (สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) - ออกพระวิสุทฐสุนทร (โกษาปาน) - ศรีปราชญ์ ฯลฯ 	<p>และวิเคราะห์ผลงานที่สร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้</p> <p>6.2 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลที่รักษาเอกราชของชาติ</p>	<p>ที่ 15 โดย ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.</p> <p>6. วิดิทัศน์ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย</p> <p>7. วิดิทัศน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช</p> <p>8. วิดิทัศน์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช</p> <p>9. คลิปวิดีโอจากyoutube</p>

สัปดาห์ ที่	คาบ ที่	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
17-18	17- 18	7. บทบาทของชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ - สมัยอยุธยา - สมัยธนบุรี	7. นำความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 7.1 ยกตัวอย่าง การอยู่ร่วมกันในสังคมของอยุธยาและธนบุรีได้ 7.2 เสนอวิธีการนำความรู้ไปจากประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้	1.คลิปวีดีโอจากyoutube 2. PowerPoint เรื่อง บทบาทของชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 3. เอกสารประกอบการเรียนรู้บทบาทของชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ Onlineสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ที่หัวข้อ รหัสวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ไทย2 4. พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 5.แบบฝึกปฏิบัติเรื่องบทบาทของชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
19	19	ประเมินผลปลายภาคเรียน	ผลการเรียนรู้ที่ 3-7	ตามตารางของโรงเรียน

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2 รหัสวิชา ส30108 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้

คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30

คะแนนระหว่างภาค = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค +คะแนนจิตพิสัย = 15 + 30 +15 + 10

แผนการประเมินผลการเรียน คือ

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย	30	คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย	10	คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค	30	คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค	30	คะแนน
รวม	100	คะแนน

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (30 คะแนน)

รายการ	รูปแบบของงาน	วันที่มอบหมาย	กำหนดส่ง	เวลาที่นักเรียนควรใช้(นาที)	คะแนน
1.แบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ค้นคว้าประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆเช่นด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในสมัยอยุธยาและธนบุรี กลุ่มละ 1 หัวข้อ วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์หลักฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวข้องกับการ และนำเสนอสาระสำคัญการวิเคราะห์ เน้นความถูกต้องของเนื้อหา (4 คะแนน) ความน่าสนใจในการนำเสนอ (2 คะแนน) สรุปการวิเคราะห์ (2 คะแนน) พร้อมการอ้างอิงที่ถูกต้อง (1 คะแนน) นำเสนอตามเวลากำหนด ภายในเวลา 10-15 นาที (1 คะแนน) รวม 10 คะแนน	งานกลุ่ม	สัปดาห์ที่ 1-2 (30ต.ค.-10 พ.ย.2560)	27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2560	วันละ 10 นาที รวม 3 วัน 30 นาที	10
2. กิจกรรมนำความรู้สู่เพื่อน ยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในข่าวปัจจุบันเชื่อมโยง	งานเดี่ยว	สัปดาห์ที่ 3-4 (13 พ.ย.-24	4-15 ธ.ค.2560	วันละ 10 นาที รวม 3 วัน 30 นาที	5

รายการ	รูปแบบของงาน	วันที่มอบหมาย	กำหนดส่ง	เวลาที่นักเรียนควรใช้(นาที)	คะแนน
กับเนื้อหาที่เรียน สรุปประเด็นสำคัญ ตอบคำถาม ทดสอบและทำแบบฝึกปฏิบัติ		พ.ย.2560)			
3. แบ่งกลุ่มๆ 4-5 คนศึกษา ค้นคว้า สรุปประเด็นสำคัญ นำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์หรือบทบาทบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ที่มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วรรณกรรม ศิลปกรรม นำเสนอหน้าชั้นและ สรุปผลการวิเคราะห์ลงในกระดาษ A4 เป็นแผ่นพับ เกณฑ์การให้คะแนน วิเคราะห์ ผลงานของบุคคลนั้นที่มีประโยชน์ต่อสังคม 5 คะแนนความถูกต้องของข้อมูล (2 คะแนน) สรุปประเด็น มีส่วนร่วมการนำเสนอ (2 คะแนน) อ้างอิง(1 คะแนน)	งานกลุ่ม	สัปดาห์ที่8-9 (18-29 ธ.ค. 2560)	8-19 ม.ค. 2561	วันละ 25 นาที รวม 2 วัน 50 นาที	10
4. สรุปประเด็นสำคัญ พร้อมวิเคราะห์บทความทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี	งานเดี่ยว	สัปดาห์ 12-13 (15-26 ม.ค. 2561)	22 ม.ค.- 2 ก.พ. 2561	วันละ 15 นาที รวม 3 วัน 45 นาที	5

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)

การประเมินพฤติกรรมกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย2 ส30108 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดหัวข้อการประเมินได้ตั้งแสดงในตารางข้างล่าง

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน		
	ดีเยี่ยม (2)	ปานกลาง (1)	ต้องปรับปรุง (0)
1. การตรงต่อเวลา 2 คะแนน - เข้าชั้นเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงเวลา			
2. ความซื่อสัตย์ 2 คะแนน - ทำงานด้วยความสุจริต - ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด			
3. ความเสียสละ 2 คะแนน - มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย - ช่วยเหลืองานส่วนรวม			
4. ความรับผิดชอบ 2 คะแนน - เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ			
5. ความมีวินัย และ ความมีสัมมาคารวะ 2 คะแนน - จำนวนคาบที่เข้าเรียน - พุดจาสุภาพ กริยาอ่อนน้อม			

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)

กำหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. 61 เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ	ลักษณะและจำนวนข้อสอบ	คะแนน
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยา	- ประเด็นเลือกตอบ 10 ข้อ	5
1.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของการตั้งอาณาจักรอยุธยา	- อัตนัย (บรรยาย) 1ข้อ	10
1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการปกครองสมัยอยุธยา		
1.3 ปัจจัยที่ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของอาณาจักรอยุธยา		
1.4 โครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยา		
2. ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา	- ประเด็นเลือกตอบ 10 ข้อ	5
2.1 ราชนวงศ์และการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ต่างๆสมัยอยุธยา	- อัตนัย (บรรยาย) 1ข้อ	10
2.2 สถานภาพของพระมหากษัตริย์และรากฐานพระราชอำนาจ		
2.3 การปกครองสมัยก่อนสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ		
2.4 การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ		
2.5 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ		
2.6 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช		
รวม		30

4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)

กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาที หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ	ลักษณะและจำนวนข้อสอบ	คะแนน
2. ความเปลี่ยนแปลงและผล กระทบ ด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา 2.7 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของอยุธยาเนื่องมา จากการติดต่อค้าขายกับ ต่างประเทศ 2.8 เหตุการณ์ตอนปลายสมัยอยุธยา	-ปรนัยเลือกตอบ 8 ข้อ	4
3. สมัยกรุงธนบุรี 4. การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยธนบุรี 4.1 เสถียรภาพทางการเมืองและการควบคุมกำลังคนในราชธานีและหัวเมือง 4.2 การก่อกบฏ	- ปรนัยเลือกตอบ 4 ข้อ อัตนัย (บรรยาย) 1 ข้อ	2 10
5. บทบาทและความสำคัญของสถาบันกษัตริย์สมัยอยุธยาและธนบุรี 5.1 บทบาทและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ด้านการเมือง - การสร้างชาติและเสถียรภาพอาณาจักร - ด้านการปกครอง จัดระเบียบการปกครอง ระบบยุติธรรม 5.2 การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	- ปรนัยเลือกตอบ 8 ข้อ - อัตนัย (บรรยาย) 1 ข้อ	4 10
6. บทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญ ที่มีส่วนรักษาเอกราชของชาติและสร้างสรรค์ความเจริญ ให้แก่สังคมไทยในอดีต 7. บทบาทของชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ		
รวม		30

5. เอกสารอ้างอิง (สื่อการสอน)

1. กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.(2542).**พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2.** กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
2. เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล. (2556).**จดหมายเหตุ เดอ ฟอรั้ง จากฝรั่งเศส สู่อาณาจักรสยาม กบฏมังกะสัน.**กรุงเทพฯ : สยามควรรัฐ 2556.
3. จรรยา ประชิตโรมรัน, พลตรี. (2553). **สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.** พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2547). **อยุธยา.** พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : มุลนิธิโตโยต้า.
5. ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช. (2549).**กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง.** กรุงเทพฯ : มติชน.
6. ธิษณา วีระเกียรติสุนทร. (2554). **จดหมายเหตุรายวันทัพรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตีเมืองพุทไธมาศและกรุงกัมพูชา : 100 เอกสารสำคัญสรรพสารประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 .**โครงการวิชาการตำรา.กรุงเทพฯ : ศักดิ์โณมการพิมพ์.หน้า 5-98.
7. นิธิ เอียวศรีวงศ์.(2550).**การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี.** พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ : มติชน.
8. นิธิ เอียวศรีวงศ์.(2553).**กรุงแตก พระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทยว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์.** พิมพ์ครั้งที่ 10,กรุงเทพฯ : มติ
9. ประพต เศรษฐกานนท์.(บรรณาธิการ).(2553).**พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด.**นนทบุรี : โสภณการพิมพ์.
10. ปรามินทร์ เครื่องทอง. (2553).**ข้าหทะเลแผ่นดินกรุงธนบุรี.** กรุงเทพฯ : มติชน.
11. ปิยะวรรณ ปานโต เรียบเรียงบทความพระมหากษัตริย์ จากสถาบันพระปกเกล้า
12. ลาลูแบร์ เดอ, มองซิเออร์.(2552). (สันต์ ท. โกมลบุตร แปล).**จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม.** พิมพ์ครั้งที่ 2, ศรีปัญญา
13. วราจคณา นิพัทธ์สุขกิจ.(2550). **หนังสือ ไม้ฝาง ช่าง ของป่า : การค้าอยุธยาสมัยพุทธศตวรรษที่ 22-23.**กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
14. วรณศิริ เดชะคุปต์และปรีดี พิศภูมิวิถิ.(2554). **กรุงเก่าเล่าเรื่อง.** กรุงเทพฯ : มติชน.
15. วินัย พงศ์ศรีเพียร. (2551). **อยุธยา พรรณานุกรมสถานที่และมรดกความทรงจำแห่งพระนครศรีอยุธยา.**กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์.
16. ศรีศักร วัลลิโภดม.(2548). **กรุงศรีอยุธยาของเรา.** พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : มติชน.

17. สุจิตต์ วงษ์เทศ.(2552).อยุธยา ยศยิ่งฟ้า.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มติชน.
18. สุดารา สุจฉายา. ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี ชุดถาม-ตอบ เสริมความรู้ประวัติศาสตร์.กรุงเทพฯ:สารคดี 2550.
19. อมร จันทรสุมบูรณ์,(2517) “พระมหากษัตริย์” ในกฎหมายไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : มงคลการพิมพ์.

